

Họ và tên: Tô Thanh Tài

Sinh năm: 19/7/1984

Quê quán: Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Thường trú: Khu phố 2, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phụ trách lĩnh vực phòng chống các bệnh truyền nhiễm như COVID-19, Sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Tôi tham gia ngành y tế từ tháng 1/2008, đến nay đã trải qua hơn 13 năm công tác trong lĩnh vực phòng bệnh, từ cán bộ khoa Sức khỏe nghề nghiệp phụ trách chương trình phòng chống bệnh nghề nghiệp, được bổ nhiệm phó khoa, rồi trưởng khoa Sức khỏe nghề nghiệp. Sau đó, được điều chuyển sang làm trưởng khoa Kiểm soát bệnh phụ trách các chương trình phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng... Từ tháng 3/2020 đến nay là Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Từ khi giữ cương vị lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tôi đã cùng tập thể cấp ủy, Ban giám đốc Trung tâm tham mưu các cấp lãnh đạo triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19.

Một số kết quả nổi bật trong việc phòng chống COVID-19 trong tỉnh thời gian qua là: Phát hiện và cách ly tập trung kịp thời 30 trường hợp dương tính COVID-19; Dự đoán chính xác số lượng người nhập cảnh về theo từng thời điểm trong năm để kịp thời đề xuất thành lập số lượng khu cách ly tập trung phù hợp. Xây dựng mạng lưới y tế kịp thời truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc ca dương tính, người về từ vùng dịch. Điều này, đã được thực hành qua 3 lần xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng tại các tỉnh khác từ khi bắt đầu dịch đến nay.

Nếu được các cử tri tín nhiệm bầu và trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin hứa:

Một là, với vai trò người chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, phụ trách công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thì:

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã: Tôi xin hứa, Tất cả mọi người dân trên địa bàn xã sẽ được tiêm phòng vắc xin COVID-19 đầy đủ và sớm nhất theo từng giai đoạn phân bổ vắc xin của Bộ Y tế. Đặc biệt là 10 nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21 của chính phủ tại xã sẽ được tiêm ngừa miễn phí như: Lực lượng tham gia phòng chống dịch, cán bộ y tế, công an, quân đội, đội truy vết cộng đồng...

Đối với dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ thực hiện giám sát mật độ muỗi định kỳ để kịp thời cảnh báo dịch, chủ động phun hóa chất diệt muỗi diện rộng trước mùa mưa

nhằm giảm mật độ muỗi, đảm bảo không có ca tử vong và xảy ra dịch sốt xuất huyết tại địa phương.

Đối với công tác tiêm chủng mở rộng sẽ luôn quan tâm theo dõi tỷ lệ tiêm chủng của trẻ em tại xã, đảm bảo tỷ lệ tiêm đủ mũi của trẻ luôn đạt >90%.

Hai là, với vai trò là Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Sở Y tế, tôi xin hứa sẽ thu thập, ghi nhận đầy đủ, chính xác kịp thời các thông tin, ý kiến, nguyện vọng do cử tri và nhân dân phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, cuộc gặp gỡ, trao đổi, qua thư từ... để phản ánh, báo cáo trung thực, kịp thời những thông tin, kiến nghị đó lên các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân.

Sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ báo cáo kịp thời, đầy đủ nội dung của kỳ họp để cử tri và nhân dân nắm, kiểm tra, theo dõi, giám sát; khi được các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội thông báo kết quả trả lời ý kiến thắc mắc của cử tri, bản thân sẽ thông báo kịp thời, chính xác để cử tri biết nhằm nhanh chóng giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của cử tri; đồng thời sẽ tham mưu Đảng Ủy, Ban giám đốc Sở Y tế giải quyết tốt các kiến nghị, thắc mắc của cử tri liên quan tới việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế.

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, được trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Được mang tiếng nói của mình, đại diện cho nhân dân xây dựng bộ máy chính quyền, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tây Ninh ngày càng vững mạnh. Đồng thời cũng là cơ hội được lắng nghe nhiều hơn sự góp ý của nhân dân về lĩnh vực công tác của bản thân, để tôi thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành y tế giao cho.

Người đại biểu hội đồng nhân dân có trách nhiệm lớn lao là phục vụ nhân dân, phục vụ cử tri. Vì vậy tôi xin cam kết thực hiện chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri, làm theo lời dạy của Bác Hồ “Nói đi đôi với làm”./.

NGƯỜI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH


Tô Thanh Tài